

# Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng"

16:01 29/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), ngày 28/1, tại Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" năm 2024.**



*Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự chương trình\_Ảnh: Thế Phong*

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân của thành phố Đà Nẵng.

Đây là năm thứ 18 chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” được tổ chức với quy mô trang trọng. Chương trình được thể hiện bằng nghệ thuật trình diễn đặc sắc kết hợp với các phóng sự chính luận, tái hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam với 94 mùa Xuân.

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” diễn ra trong 80 phút, tái hiện những mốc son lịch sử hào hùng 94 mùa Xuân của Đảng ta, nhắc nhở công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng cách mạng. Trải qua biết bao thăng trầm nhưng đây vinh quang và kiêu hãnh với vai trò là ngọn cờ lãnh đạo, một lòng trung hiếu với đất nước và dân tộc, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân. Với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã dẫn dắt dân tộc trên con đường đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước. Tất cả những thành quả đó là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, của niềm tin, ý chí và khát vọng không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Các tiết mục âm nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, như: Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (Văn Cao), Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao), Màu cờ tôi yêu (Phạm Tuyên), Sông Hàn tình yêu của tôi (An Thuyên), Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn), Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Tổ quốc gọi tên mình (Đình Trung Cẩn), Tre Việt Nam (Trần Quế Sơn), Quê hương Việt Nam tôi (Tuấn Phương - Lê Tự Minh)... được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, chuyển tải thông điệp có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xen kẽ với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, khán giả được xem các thước phim tài liệu tái hiện lại quá trình chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ quốc của lớp lớp thế hệ đi trước.



*Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình Ảnh: Trần Lê Lâm*

Trang sử bi hùng của dân tộc Việt Nam một lần nữa như nhắc nhở thế hệ trước sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, vì vậy thế hệ ngày nay cần tiếp bước để dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường... Trong không khí Xuân mới, những thông điệp giàu ý nghĩa của chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân ta anh hùng đã khơi dậy những cảm xúc lắng đọng trong lòng người xem, từ đó nhân lên niềm tự hào, phát huy ý chí và thể hiện lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/mai-mai-niem-tin-theo-dang>